

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

của người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính thưa bà con cử tri huyện Nghĩa Hành.

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Hoàng Tuấn, sinh năm 1967, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tôi đã có trên 25 năm công tác trong ngành KSND và trên 05 năm làm công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy trong công tác nội chính. Trên 30 năm công tác, bản thân tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, xử lý công việc trên tinh thần đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân; gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức, những chính sách, pháp luật mới để vận dụng có hiệu quả trong công tác và giải quyết thực tiễn của cuộc sống. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ bản thân tôi luôn phát huy tính sáng tạo, đổi mới; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhất là đối với những việc vì lợi ích chung.

Năm năm trước, với cương vị là Viện trưởng Viện KSND tỉnh, tôi được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổng kết nhiệm kỳ qua, tôi được Thường trực HĐND tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đại biểu, và ngành KSND tỉnh nhiều năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch. Nay tôi được tiếp tục giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xác định đây là niềm vinh dự lớn lao, song cũng là trách nhiệm nặng nề. Vinh dự là được tổ chức cơ quan nơi công tác và bà con cử tri nơi cư trú tiếp tục tín nhiệm giới thiệu tôi tham gia tái cử người đại biểu của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của tỉnh. Trách nhiệm là người đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri nên phải nỗ lực, dành công sức, thời gian để phát huy cao nhất trọng trách của mình khi thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong quyết định và giám sát thực hiện những vấn đề quan trọng của Tỉnh; giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Do vậy, nếu được bà con cử tri tín nhiệm, bầu tôi tái cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ đến, tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trên tinh thần thượng tôn pháp luật, để thực hiện tốt trách nhiệm của người Đại biểu HĐND tỉnh. Tôi sẽ chủ động bố trí thời gian hợp lý để tham dự

đầy đủ các kỳ họp, các cuộc giám sát; tích cực trong các hoạt động thảo luận, chất vấn, quyết định, đảm bảo những ý kiến, kiến nghị của bản thân tại các kỳ họp, các cuộc giám sát mà mình tham gia được chính xác, đóng góp vào những quyết sách đúng đắn của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các quyết định phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà nhất là trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng.

Thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ, Bản thân sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện đúng chế độ tiếp xúc cử tri; chủ động nắm tình hình, nhiệm vụ của Huyện và tích cực trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri, giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với những kiến nghị của cử tri, đảm bảo quyền lợi của người dân được đề cao. Trong thời gian đến, với vị trí công tác của mình, tôi sẽ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương động viên bà con phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường trong bảo vệ và xây dựng quê hương, Đất nước; tập trung giải quyết hoặc giám sát việc giải quyết các kiến nghị của bà con cử tri nhất là các vụ việc nổi cộm, bức xúc trên địa bàn với quyết tâm chính trị cao; đề xuất các cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trên cơ sở nguồn lực và điều kiện hiện có. Góp phần đảm bảo ổn định an ninh, trật tự xã hội, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện, giúp bà con nhân dân Huyện nhà có đời sống ngày càng ấm no, văn minh, hiện đại, tiếp tục có những bước phát triển mới bền vững, sớm đưa Huyện Nghĩa Hành đạt huyện nông thôn kiểu mẫu.

Trên tinh thần cầu thị, tôi xin lắng nghe và tiếp thu có chọn lọc ý kiến của cử tri để bổ sung vào Chương trình hành động này và tôi trân trọng đề nghị Bà con cử tri huyện Nghĩa Hành ủng hộ tôi được tái cử ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được tín nhiệm, tôi rất mong được sự hỗ trợ, cộng tác, tạo điều kiện của Bà con cử tri cho việc thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu nhân dân cũng như giám sát tôi trong quá trình thực hiện Chương trình hành động này.

Xin chân thành cảm ơn sự chú ý, lắng nghe của bà con cử tri.
Xin kính chào.

Người ứng cử

Trần Hoàng Tuấn